

สำนักงาน กสทช. แนะนำวิธีการปรับจูนสัญญาณดิจิทัลทีวี

ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดชัยภูมิ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายสัญญาณดิจิทัลทีวี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการใช้งานคลื่นความถี่ของประเทศไทยให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งการปรับปรุงโครงข่ายในครั้งนี้จะส่งผลให้ประชาชนในบางพื้นที่ที่ไม่สามารถรับชมดิจิทัลทีวีได้ในบางช่วงเวลา โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงข่ายดิจิทัลทีวีในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีแผนการปรับปรุงอยู่ในระหว่างวันที่ 16 พ.ย.-20 ธ.ค.2563

โดยวันที่ 3 ธ.ค. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงจะไม่สามารถรับ

สัญญาณดิจิทัลทีวีในช่วงเวลา 09.00-17.00 น. ในวันที่ 6 ธ.ค. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงจะไม่สามารถรับสัญญาณดิจิทัลทีวีในช่วงเวลา 09.00-17.00 น. และในวันที่ 9 ธ.ค.2563 ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดชัยภูมิ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงจะไม่สามารถรับสัญญาณดิจิทัลทีวีในช่วงเวลา 09.00-17.00 น. หลังจากนั้น ประชาชนสามารถดำเนินการปรับจูนสัญญาณดิจิทัลทีวีได้เอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งขั้นตอนแรกประชาชนต้องตรวจสอบตัวเองก่อนว่า ที่บ้านรับสัญญาณดิจิทัลทีวีหรือไม่ ซึ่งการรับสัญญาณดิจิทัลทีวีจะใช้เสาข้างปลา หรือหนวดกุ้งในการรับสัญญาณ ไม่ได้ใช้จานรับสัญญาณสีต่างๆ

แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อรองรับการเรียกคืนความถี่ย่าน 700 MHz (Implementation Plan)

700 MHz Clearance

สถานีในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปรับเปลี่ยนความถี่ 44 สถานี โดยแบ่งเป็น 11 เฟส)

ลำดับและช่วงเวลาที่ดำเนินการ*	รายชื่อสถานี
เฟส 1 (16 พ.ย. 63)	ชัยภูมิ หนองบัวแดง หนองบัวแดง2 ภัคศิขุมพล
เฟส 2 (19 พ.ย. 63)	ศรีสะเกษ กันทรลักษณ์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ บุณยศรี น่าน
เฟส 3 (23 พ.ย. 63)	ปทุมราชวงศา โพนทอง มุกดาหาร ภูหินร่องกล้า (มุกดาหาร) ดงหลวง เขาวง
เฟส 4 (26 พ.ย. 63)	สกลนคร นครพนม บ้านแพง
เฟส 5 (29 พ.ย. 63)	อุดรธานี บึงกาฬ
เฟส 6 (3 ธ.ค. 63)	หนองบัวลำภู บำลือ
เฟส 7 (6 ธ.ค. 63)	เลย หนองหิน เชียงคาน หนองบัว
เฟส 8 (9 ธ.ค. 63)	ขอนแก่น ชุมแพ ภูสิงห์-กาฬสินธุ์ พล แก้งคร้อ(ภูผาแดง) ภูเวียง
เฟส 9 (13 ธ.ค. 63)	ชุมแพ สุรินทร์ บุรีรัมย์
เฟส 10 (16 ธ.ค. 63)	ร้อยเอ็ด ยโสธร
เฟส 11 (20 ธ.ค. 63)	มหาสารคาม ปราจีนบุรี(ค่ายพระนมโยธี) นครราชสีมา เขายายเที่ยง เทพสถิต เขาสลัดได-วังน้ำเขียว
ไม่มีการปรับเปลี่ยนความถี่	นางรอง

*ความถี่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขการขอเลขหมายกำลังวิทยุภาคพื้นดินจากกรมการสื่อสารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4/2562 ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ แผนการปรับปรุงโครงข่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) สำนักงาน กสทช. (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563)



จากนั้นให้ทำการปรับจูนกล่อง Set Top Box โดยมี 4 ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ 1.กดเมนูบนรีโมต 2.เลือกคำว่า ตั้งค่า หรือติดตั้ง 3.เลือกคำว่าค้นหาอัตโนมัติ และ 4.เลือก OK หรือคำว่าค้นหา เมื่อสัญญาณกลับมาจะทำให้สามารถรับชมดิจิทัลทีวีได้อีกครั้ง

ส่วนทีวีที่ไม่ได้ใช้กล่อง Set Top Box หรือทีวีที่สามารถรับสัญญาณดิจิทัลได้ในตัว ให้ประชาชนใช้รีโมตของทีวีกดเมนู หรือ Settings เข้าไปยังหน้าเมนูหลักแล้วเลือกคำที่จะนำไปสู่การตั้งค่าการรับชม เช่น ช่อง การปรับช่องการตั้งค่าทั้งหมด หรือการแพร่ภาพ จากนั้นเลือกคำสั่งทั้งหมดที่จะนำไปสู่การค้นหาสัญญาณ เช่น ตั้งค่า การปรับแต่ง ค้นหา ช่อง หากมีเมนูอื่นที่ให้เลือกเพิ่มเติม ก็ให้เลือกคำที่เกี่ยวข้องกับค่าเหล่านี้ เช่น ระบบค้นหา ค้นหาอัตโนมัติ จูนนิ่ง เริ่มต้น โดยเมื่อกดเข้าไปแล้วอาจพบรายละเอียดที่ต่างกันไปตามแต่ละยี่ห้อของทีวี ดังนั้น ให้มองหาเมนูที่มีค่าเหล่านี้ เช่น อากาศ เส

อากาศ ดิจิทัล โดยกดคำว่า ตกลง ค้นหาต่อไป สแกนจากนั้นทีวีก็จะกลับมาดูได้เหมือนเดิม แต่หากประชาชนใช้เคเบิลทีวีหรือดูทีวีผ่านจานดาวเทียมก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบสามารถดูทีวีได้ตามปกติ

สามารถตรวจสอบวัน-เวลาปรับเปลี่ยนสัญญาณในพื้นที่ พร้อมคู่มือการจูนสัญญาณ โดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://700.nbt.go.th> หรือหมายเลขโทรศัพท์ Call Center 020-700-700

ประธานถอดใจ ไขก๊อกสอบ'เนตร'

มีข้อโต้แย้ง
ทำงานไม่ได้
คัม'ประสาน'
จัดการแทน

สื่อยึดเยื้อ ★ มีต่อหน้า 11

ประธานถอดใจ ☆ ต่อจากหน้า 1

“ไพรัช วรปาดิ” ไขก๊อกจากตำแหน่งประธานสอบวินัยชั้นต้น “เนตร นาคสุข” อธิการสูงสุดปมสั่งไม่ฟ้องลูกเข้าพ้อเครื่องเคาะทิ้งแดงควบชุปเปอร์คาร์ชนคาบตำรวจดับเมื่อปี 55 อ้างไม่สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ตามที่ได้ตั้งแนวทางไว้ขอเปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถทำได้ดีกว่าแทนด้าน “อรรถพล ใหญ่สว่าง” นำเรื่องเข้าที่ประชุม ก.อ. มีมติเอกฉันท์ให้ “ประสาน หัตถกรรม” ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ นั่งประธานสอบแทน

“ไพรัช วรปาดิ” ขอลาออกจากประธานสอบวินัย “เนตร นาคสุข” อธิการ อสส. สั่งไม่ฟ้องคดีบอสกระทิงแดงขับรถชนตำรวจตาย โดยเมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่สำนักงานอธิการสูงสุดถนนรัชดาภิเษก นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานคณะกรรมการอธิการ (ก.อ.) เป็นประธานการประชุม ก.อ.ครั้งที่ 12/2563 มีวาระการสอบสวนความผิดวินัยชั้นต้น นายเนตร นาคสุข อธิการอาวุโสกรณีสั่งไม่ฟ้องคดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือบอสขับรถชนตำรวจเสียชีวิตเมื่อปี 2555 เมื่อครั้งเป็นรองอธิการสูงสุด ในการประชุม ก.อ.ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 20 ต.ค.63 โดยก่อนนี้ ก.อ.ลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายไพรัช วรปาดิ ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยชั้นต้น ขณะที่นายเนตรได้ยื่นคำร้องถึงประธาน ก.อ.ให้นำเรื่องเข้า ก.อ.เพื่อพิจารณาคัดค้านคณะกรรมการการสอบสวนชั้นต้นทันทีโดยเพิ่งประชุมไปได้แค่เดียว

หลังการประชุมวันนี้ นายไพรัชให้สัมภาษณ์ว่า ก่อนการประชุมได้เข้าพบนายอรรถพล ประธาน ก.อ.เพื่อยื่นหนังสือลาออกขอถอนตัวจากการเป็นประธานการสอบสวนดังกล่าว โดยให้เหตุผลในหนังสือไว้ว่า ในการสอบสวนวินัยชั้นต้นนายเนตร ไม่สามารถปฏิบัติงานดำเนินต่อไปได้เท่าที่ควรตามที่ได้ตั้งแนวทาง

แห่งธรรมาภิบาลที่ยืดถื้อและได้วางไว้ ทั้งยังเกิดการคัดค้านโต้แย้งในประเด็นต่างๆทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้เท่าที่ควรเห็นควรหลีกเลี่ยงให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสอบสวนวินัย

นายไพรัชกล่าวต่อว่า แม้ไม่ได้เป็นข้าราชการอธิการมาก่อน แต่อยู่ในวงการมานานได้รับเลือกเป็น ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 สมัย ผ่านการร่วมโหวตผ่านตำแหน่งอธิการสูงสุดมาแล้ว 6 คน และยังคงกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา แต่เมื่อมองว่ากระบวนการมันไปไม่ได้ ต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นที่อาจจะมีความสามารถทำได้ดีกว่า ภายหลังได้ยื่นหนังสือ นายอรรถพล ก็ได้นำเรื่องดังกล่าวแจ้งในที่ประชุมถึงเรื่องการลาออกพร้อมเสนอแต่งตั้งนายประสาน หัตถกรรม ข้าราชการอธิการบ้านาญ อธิการสูงสุด เป็น ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานการสอบสวนแทน โดยที่ประชุม ก.อ.มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายประสาน มองว่ามีความเหมาะสมทุกด้าน

สำหรับกรรมการสอบสวนชั้นต้นนายเนตร ในปัจจุบัน ประกอบด้วยนายประสาน หัตถกรรม ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ นางพิมพ์ธิดา โอวาสสิทธิ์ ก.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ นายสนทรรคสิงห์ หงษ์ อธิการสูงสุดเป็นกรรมการ นายชัชชม อรรถภิญญ์ รองอธิการสูงสุดเป็นกรรมการ นายมันแกวเกียรติ วิจิตรพันธ์ ผู้ตรวจการอธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และนายยุทธพงษ์ อภิรัตน์รังษี รองอธิบดี อธิการสำนักงาน ก.อ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มีรายงานว่า นอกจากวันนี้ที่ประชุม ก.อ. ยังมีกรพิจารณาหารืออื่นโดยลงโทษวินัยอธิการโดยมีมติให้ออกข้าราชการ อธิการ 1 ราย เนื่องจากสอบสวนแล้วผิดวินัยร้ายแรงและลงโทษวินัยอธิการ 1 รายแรงไป 2 คน



5NEW CURVE SEASON 2

5 อดสาหกรรมอนาคต

VIRTUAL CONFERENCE

EP.2 : อดสาหกรรมการแพทยัครบวงจร (MEDICAL)

“Thailand Medical Hub” ศูนย์กลางใหม่เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทย

จัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์

หัวข้อ “การแพทยัครบวงจร” เพิ่มมูลค่า ความมั่นคง เศรษฐกิจประเทศไทย

4 ธันวาคม 2563 13.30-16.30 น.

สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทาง



FACEBOOK LIVE



Bangkok Post



WEBSITE LIVE



ziPevent



สแกน

เพื่อลงทะเบียนฟรี



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 0-2616-4447

www.ziPeventapp.com/n/5-New-S-Curve-2-Medical-Hub

Sponsor



Venue Partner





5 NEW CURVE SEASON 2

5 อดสาหกรรมอนาคต

V I R T U A L C O N F E R E N C E

EP.2 : อดสาหกรรมการแพทยศรบวงาร (MEDICAL)

“Thailand Medical Hub” ศูนย์กลางใหม่ศรชชกิจใหม่ประเทศไทย

จัดสัมมนาแบบออนไลน์

หัวข้อ “การแพทย์ครบวงจร” เพิ่มมูลค่า ความมั่นคง เศรษฐกิจประเทศไทย

4 ธันวาคม 2563 13.30-16.30 น.

สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทาง



FACEBOOK LIVE



Bangkok Post



WEBSITE LIVE



zipevent



สแกน
เพื่อลงทะเบียนฟรี



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel. 0-2616-4447

www.zipeventapp.com/e/5-New-S-Curve-2-Medical-Hub

Sponsor



Venue Partner

